

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.07 บาท แนวโน้มผันผวน กรอบ 30.80-31.30 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.07 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 31.09 บาท ทิศทางระยะสั้นมีแนวโน้มผันผวนโดยอยู่ระหว่างการเลือกทิศทาง ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้มีความเสี่ยงจากความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รอบสองในหลายประเทศสำคัญซึ่งควรระวังภาวะ Risk-Off ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่มีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกที่ส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง คาดกรอบ 30.80-31.30 บาท

*น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 31.07 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 31.09 บาท ค่าเงินทิศทางระยะสั้นมีแนวโน้มผันผวนโดยอยู่ระหว่างการเลือกทิศทาง คาดกรอบวันนี้ที่ 30.80-31.30 บาท

*แม้จะมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รอบสองในหลายประเทศทั้งใน จีน, ญี่ปุ่น และ สหรัฐ ซึ่งควรระวังภาวะ Risk-Off ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

*แต่มีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของธนาคารกลางหลาย ๆ แห่งทั่วโลกที่ส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นักลงทุนคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 รอบสองนี้จะมีสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่ากับในรอบแรกเพราะเชื่อว่าประเทศที่มี COVID-19 รอบสองจะมีระบบการบริหารรับมือได้ดีขึ้นจากรอบแรกหลังได้เรียนรู้จากประสบการณ์การระบาดในรอบแรกของ COVID-19 มาแล้ว

*ทั้งนี้ ส่งผลให้มีสภาพคล่องหรือเม็ดเงินลงทุนที่ล้นระบบไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่(Emerging Market) คือในกลุ่มประเทศเอเชียส่งผลให้ค่าเงินในสกุลเอเชียมีทิศทางแข็งค่าขึ้น

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะมีการประชุมดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดว่าจะมีมติให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 0.50% และคาดว่า กนง.จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับดังกล่าวไปถึงปลายปีนี้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.45 จากวานนี้ 97.42

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 2,818.86 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,462.59 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.125 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้